

V/v tăng cường công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội trong giải phóng mặt bằng, khai thác cát phục vụ các công trình, dự án

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; qua đó, nhiều công trình, dự án được khởi công, triển khai đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu san lấp. Để tạo điều kiện thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung vào lợi ích, hiệu quả mang lại của dự án, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ người dân đối với công tác giải phóng mặt bằng và khai thác các mỏ cát phục vụ các công trình, dự án trọng điểm. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu để quần chúng nhân dân noi theo.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của người dân chịu ảnh hưởng của công trình, dự án, kịp thời giải quyết hài hoà, thoả đáng và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân; phát huy vai trò giám sát trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng và khai thác các mỏ cát phục vụ các công trình, dự án.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác viên tích cực đăng tải, chia sẻ, lan toả những cách làm hay, sáng tạo trong công tác giải phóng mặt bằng và lợi ích, hiệu quả mang lại của việc khai thác các mỏ cát phục vụ các công trình, dự án; những tấm gương đã tích cực hỗ trợ, nhanh chóng bàn giao mặt bằng để thi công các công trình, dự án trong thời gian qua.

Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng về tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống người dân trong việc khai thác các mỏ cát; tránh tình trạng người dân nghe theo lời xúi giục, cản trở trái phép các hoạt động khai thác.

3. Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, tạo thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng. Chú trọng thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng từ các công trình, dự án trên địa bàn quản lý. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân có hành vi kích động, cản trở, chống đối.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác các mỏ cát, hạn chế thấp nhất những tác động đến môi trường và ảnh hưởng cuộc sống người dân quanh khu vực khai thác. Khuyến khích người dân kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình khai thác, vận chuyển khoáng sản; cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sóc Trăng, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, đơn vị tăng cường cung cấp thông tin chính thống, mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích mang đến từ các công trình, dự án đang được triển khai trên địa bàn tỉnh; qua đó, kêu gọi sự đồng thuận và ủng hộ từ nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng và tạo thuận lợi cho việc khai thác cát phục vụ thi công.

Xin báo đến các đồng chí biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Lâm Văn Mẫn